“We Were Given arLaEnau‘agré to Care For”

Annwyl Rieni / Gwarchodwyr / Plant Ysgol Gymraeg Cwmbran,

Rydyn ni fel Cyngor Ysgol wedi penderfynu i gael diwrnod y Trwynau Cochion ar ddydd
Gwener, y 15eg o Fawrth. Gall y disgyblion ddod i'r ysgol mewn gwisg anffurfiol neu wisg
smotiog os ydynt eisiau a rydyn ni'n gofyn am gyfraniad tuag at 'Comic Relief'.

Dear Parents / Guardians / Pupils of Ysgol Gymraeg Cwmbran,

As a School Council, we have decided to hold a Red Nose Day to raise money on Friday, 15™
of March. The pupils can come to school dressed in their own clothes or spotty clothes if
they wish. We're kindly asking for a donation towards Comic Relief which supports local
charities.

Diolch / Thank you, the School Council, of Ysgol Gymraeg Cwmbran
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